

BÁO CÁO THẨM TRA
Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của UBND huyện trình kỳ họp. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân và doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của Huyện đạt kết quả khá tích cực: 12/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 114,4% kế hoạch, so với năm 2023 tăng 4,4%; Giá trị 1 ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 105,4% kế hoạch; Giá trị sản xuất thủy sản đạt 112,6% kế hoạch. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, doanh thu vận tải đạt 115,4% kế hoạch, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án được chỉ đạo quyết liệt, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; tổ chức thành công Liên hoan "Tiếng hát người Lương Tài ơn Bác" và chuỗi các hoạt động chào mừng 25 năm tái lập huyện; công tác y tế, giáo dục được quan tâm. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; hạ tầng văn hóa, xã hội được nâng cao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Tuy nhiên, ngoài những khó khăn, hạn chế như báo cáo đã nêu, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm: Công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, do vậy nhiều nội dung hỗ trợ chưa phát huy được hiệu quả; Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn huyện còn ít; Một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt như kỳ vọng (Thu ngân sách Nhà nước; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tổng sản lượng cây lương thực có hạt; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao).

Việc sử dụng đất đai ở một số địa phương thực hiện chưa hiệu quả; quản lý về đất đai vẫn còn bất cập. Một số dự án đầu tư triển khai thi công còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm được một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng một số dự án.

2. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025

Năm 2025 là năm về đích thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước các dự báo nêu trên, UBND huyện đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế và chủ đề năm 2025, quá trình giám sát và thẩm tra thảo luận, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với đề xuất như trong báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp. Để đạt được các chỉ tiêu trong báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện:

- Tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Đẩy nhanh các dự án đấu giá đất tạo vốn cho đầu tư công. Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, khắc phục những hạn chế để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm của huyện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp, làng nghề, các khu đã quy hoạch. Chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu nhằm đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý về đất đai, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình HĐND huyện xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện (b/c);
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Hà

